

## สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

### ■ เตือนร้อนสภาพถนน ถึง สารพันปัญหา ไทยรัฐ

สภาพถนนในซอยสกปรก 5 เขตหนองจอก กทม. ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาต่างได้รับความเดือดร้อน ต้องขอรบกวนไปถึงผู้ว่าฯ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หากเสร็จจรจะสอบสวน กองการกีฬา กทม. เรื่องค่าล้างแอร์แพง ช่วยรีบลงมาแก้ปัญหาให้ด่วน ยิ่งช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันคงไม่ต้องให้ชาวบ้านเอาเรือออกมาพายเล่น

ปัญหาสภาพถนนดังกล่าวเคยร้องเรียน ผอ.เขตหนองจอกไปแล้ว และส่งเทศกิจมาถ่ายรูปเก็บไปเป็นที่ระลึกไม่เห็นมีอะไรคืบหน้า อ้างว่ารอการประสานมาทำท่อแต่การเยียวยาให้ชาวบ้านเป็นเรื่องต้นจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยหรือ.

#### คนหนองจอก



#### ตอบ คุณคนหนองจอก

ขี้จุดบอกพิถีความเดือดร้อนมาชัดเจน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะมีเวลามาดูแลหรือไม่ หรือเรื่องทุกข์ร้อนคนกรุงกรณีนี้ จะมีคนร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม "ทราฟฟี่ ฟองดูว์" Traffy Fondue ของ กทม.หรือไม่

ที่จริง กรณีนี้ ผอ.ไพโรจน์ จันทรอด ผอ.เขตหนองจอก ก็ไม่น่าให้เรื่องราวต้องไปถึงมือพ่อเมืองกทม. อย่างไรก็ตาม แม้จะปล่อยเรื่องร้องเรียนค้างคา มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข่าวกันไป ผ่าทอน ผอ.สั่งการเข้าไปแก้ไขด้วย!

สภาพ! ถนนพังชานกรุง ผ่าก กทม.แก้ไข   แนะ แอปฯ "ฟองดูว์" นำใช้   ร่วมวิจัยความมั่นคงอาหารกะเหรี่ยง ทุ่งใหญ่   บรรพชาสามเณร เณริณพระเกียรติฯ

### ■ แอปฯ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ กทม. ฟองดูว์-เห็นผล

ว่ากันถึงแพลตฟอร์มแอปฯ ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ก็ฝากให้คนกทม.ที่ยังไม่ทราบข้อมูล ไปดาวน์โหลด มาใช้งานได้ เห็นว่าเรียกภาษาปากชาวบ้านว่า "ท่านที่ ฟองดูว์" มีเรื่องร้องเรียน ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ก็ให้แจ้งไป

เห็นมีข้อมูลจากผู้ใช้งานว่า ร้องเรียน หรือ ฟองดูว์ ไปแล้ว จะเร่งดูหรือเร่งทำแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว

ก็เป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับ ผอ.เขตในพื้นที่ไปจนถึงผู้บริหารกทม.ผู้ว่าฯ กทม.

เป็นช่องทางด่วน ยิ่งตรงถึง กทม.และแก้ไข ปัญหาเห็นผลตรงจุดได้เสียทีเดียว!

ชัย เสดเดอร์

### ■ ลงพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยง ไผ่ลั่ว ทุ่งใหญ่ฯ วิจัยความมั่นคงอาหาร

นับตั้งแต่ปี 2548 สถาบันโภชนาการ ร่วมกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ได้ลงพื้นที่ศึกษาวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอาหารร่วมกับ ชุมชนกะเหรี่ยงไผ่ลั่ว (Pwo Karen) ซึ่งอาศัยในพื้นที่กว่า 200 ปี ปัจจุบันเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกไม่ห่างมากนัก จาก ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบว่า ชุมชนร่วมมือกันดูแลผืนดิน แหล่งน้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีผลตอบแทนคือความหลากหลายทางอาหารกว่า 300 ชนิด หลายชนิดอุดมด้วยสารอาหารสำคัญดีต่อสุขภาพของคนในชุมชน

โดยมีกลุ่มนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ และ สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด-โตเกียว อิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยและวันออกเฉียงเหนือ แห่งรัฐ รัสเซีย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ทีมวิจัย อิสระทุน e-ASIA Joint Research Program ร่วมโครงการสนับสนุนให้ "ของดี" แหล่งอาหารดั้งเดิมของชุมชนกะเหรี่ยงไผ่ลั่ว มั่นคงและยั่งยืน

โดยสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำทีมวิจัย โดย รศ.ดร.วันทนี เกียรติสินยศ อาจารย์ประจำ หน่วยมนุษยโภชนาการ และคณะผู้วิจัยจากหน่วย ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ และ โภชนาการชุมชน โดยตัวอย่างที่เคาะสำรวจพื้นที่พบว่า แหล่งอาหารธรรมชาติในท้องถิ่น ที่อุดมด้วยธาตุเหล็กและแคลเซียม คือ "คลูมี" (ภาษาถิ่น-หอยน้ำจืด) หากคลื่นความร้อน ภิโหมจนส่งผลให้ระดับน้ำเปลี่ยนต่อเนื่อง วันหนึ่ง ชาวชุมชนจะหา "คลูมี" รับประทานได้ยาก

ทั้งนี้ จากการทำงานร่วมกับองค์กรในชุมชน อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านกุ่มงมอทะ และทีมเยาวชน ได้ร่วมศึกษา วิจัยการดูแลแหล่งอาหารของชุมชน การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง คุณค่าโภชนาการของอาหารท้องถิ่น การประเมินภาวะโภชนาการ ทำให้งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมศักยภาพสุขภาพ ชุมชนกะเหรี่ยงไผ่ลั่ว ทุ่งใหญ่นเรศวรให้มั่นคงยั่งยืน ทางอาหาร

สำหรับงานวิจัย ปัจจุบันได้รับการตีพิมพ์ แล้วในส่วนการออกแบบงานวิจัย ในวารสาร วิชาการนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ "PLOS ONE" เพื่อให้ชุมชน "เฝ้าระวัง" โดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดจาก "โลกร้อน" พร้อมผลักดันสู่ "นโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม" เพื่อ "ความมั่นคง ยั่งยืนทางอาหาร".

ชัย เสดเดอร์



## ■ บรรพชาสามเณร-บวช ศีลจารีณีเฉลิมพระเกียรติฯ

นายบูรณิส ยุคตะนันท์ ผู้อำนวยการองค์การ  
ตลาด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชา  
สามเณร 28 รูป และบวชศีลจารีณี 28 คนภาคโรงเรียน  
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี พระเทพวิสุทธิสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
วัดพระราม 9 กาญจนภิเษก พระอารามหลวง  
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีคณะกรรมการองค์การตลาด  
ผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน หัวหน้า  
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  
ผู้ปกครอง เยาวชน ร่วมในพิธี ที่วัดพระราม 9  
กาญจนภิเษก กทม. เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ชัย เสดเดอร์

chain@thairath.co.th